

Số: /TB-ĐHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 6/2024 (lần 2)

Ngày 18/6/2024, Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 6/2024, lần 2 (Hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu). Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, các Phó Hiệu trưởng: Lâm Quang Đông, Hà Lê Kim Anh, Hoa Ngọc Sơn, đồng chí Dương Quỳnh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Tại Hội nghị, sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận về: (i) cơ cấu tổ chức các đơn vị: rà soát, đánh giá để sáp nhập, thành lập đơn vị mới và giải thể đơn vị không còn phù hợp; (ii) đánh giá tác động của các văn bản mới về công tác nhân sự, rà soát công tác nhân sự ở các đơn vị sắp tới cần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; (iii) đề xuất bổ sung quy hoạch ngành, các bước xây dựng ngành học mới ở Trường ĐHNN, ĐHQGHN; (iv) thống nhất chủ trương triển khai các hội thảo khoa học quốc gia năm 2025 và lựa chọn các định hướng lớn cần đầu tư về khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức; (v) các bước đi trong lộ trình tự chủ của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THCS Ngoại ngữ; (vi) một số công việc cần triển khai ngay để chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm thành lập Trường ĐHNN, ĐHQGHN (1955-2025), Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thống nhất kết luận như sau:

Thứ nhất, về việc rà soát, đánh giá để sáp nhập, thành lập đơn vị mới và giải thể đơn vị không còn phù hợp

Căn cứ định hướng phát triển, sứ mệnh, tầm nhìn của Trường ĐHNN, ĐHQGHN; căn cứ kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ và việc đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị trong Trường, Tập thể lãnh đạo trường giao đồng chí Hiệu

trưởng và Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ đánh giá hoạt động của một số đơn vị thuộc diện cần rà soát để có thể sáp nhập, dừng hoạt động hoặc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ ..., trình xin chủ trương của Đảng ủy Trường ĐHNN, ĐHQGHN tại phiên họp tháng 6/2024.

Thứ hai, đánh giá tác động Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; về công tác nhân sự, rà soát công tác nhân sự ở các đơn vị sắp tới cần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Tập thể lãnh đạo trường dự kiến trình Đảng ủy để ban hành nghị quyết riêng về công tác nhân sự ở Trường ĐHNN, ĐHQGHN, trong đó nhấn mạnh, đối với cán bộ đã giữ chức vụ quản lý 2 nhiệm kỳ (10 năm), sẽ tổ chức đánh giá chi tiết mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khả năng đóng góp, nhu cầu phục vụ của nhân sự cho việc đổi mới trong công việc phù hợp với xu thế tự chủ ở trường đại học và nguyện vọng cá nhân của cán bộ. Trên cơ sở đó, sẽ có quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Thứ ba, về đề xuất bổ sung quy hoạch ngành, các bước xây dựng ngành học mới ở Trường ĐHNN, ĐHQGHN

Tập thể lãnh đạo trường thống nhất bổ sung vào quy hoạch ngành và chuyên ngành của Trường ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam. Sau khi ĐHQGHN phê duyệt bổ sung quy hoạch ngành, chuyên ngành giai đoạn 2020-2025, Nhà trường sẽ thành lập tổ công tác, xây dựng đề án mở ngành đào tạo. Đồng thời, Tập thể lãnh đạo xem xét, xây dựng lộ trình mở ngành Du lịch – Văn hóa ở Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thứ tư, về chủ trương triển khai các hội thảo khoa học quốc gia năm 2025 và lựa chọn các định hướng lớn cần đầu tư về khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức

Việc chuẩn bị cho vai trò tự chủ cao hơn của các khoa đào tạo, các cộng đồng chuyên môn đã được chuẩn bị trong 3 năm qua. Từ năm học 2024-2025, chuỗi

các hội thảo khoa học quy mô quốc gia sẽ do chính các khoa đào tạo và các cộng đồng chuyên môn đề xuất và tổ chức.

Lưu ý: Phòng Khoa học Công nghệ cần xây dựng quy định, yêu cầu cụ thể để tổ chức một hội thảo; Phòng Kế hoạch Tài chính cần xây dựng các định mức chi cho các loại hình hội thảo.

Định hướng về khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức trong thời gian tới: Hiệu trưởng chỉ đạo gửi thư lấy ý kiến góp ý của đội ngũ giảng viên có trình độ cao (có học vị tiến sĩ) về định hướng khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức của Trường ĐHNH, ĐHQGHN trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, xây dựng chủ đề, nội dung cho việc tổ chức tọa đàm về khoa học công nghệ tháng 7/2024. Định hướng phát triển khoa học công nghệ của Nhà trường sẽ được công bố tại Hội nghị VC, NLD và tổng kết năm học 2023-2024 (ngày 06/8/2024).

Thứ năm, về lộ trình tự chủ của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THCS Ngoại ngữ

Đối với Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ:

- Phối hợp với các đơn vị trong ĐHQGHN để trình Giám đốc sớm ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
- Hoàn thành Đề án vị trí việc làm gắn với tự chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
- Tổng rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuẩn bị bàn giao cho Trường THPT Chuyên ngoại ngữ sử dụng và quản lý.

Lưu ý: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cần tận dụng cơ hội hiện có để thực hiện vai trò tự chủ:

- (i) Vai trò tự chủ trong việc vận hành Kênh hỗ trợ giáo dục dành cho giáo viên ngoại ngữ bậc phổ thông toàn quốc (ULIS CONNECT).
- (ii) Triển khai kỳ thi Olympic các môn ngoại ngữ ĐHQGHN đã giao nhiệm vụ.
- (iii) Triển khai chương trình Ươm tạo tài năng từ bậc THPT tại ĐHQGHN (VNU 12+).

Đối với Trường THCS Ngoại ngữ:

Tháng 7/2024, sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động Trường THCS Ngoại ngữ, nội dung cụ thể như sau:

(i) Tuyển sinh (bao gồm cả tuyển sinh đầu cấp và tuyển bổ sung) và hoạt động kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập;

(ii) Chương trình học (bao gồm chương trình của Bộ GD và ĐT, chương trình nâng cao, chương trình đặc thù UMS) và phương pháp dạy-học (lưu ý: bao gồm cả phương pháp dạy của GV và phương pháp học của HS);

(iii) Các hoạt động phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng, thái độ của người học (bao gồm các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, hoạt động tại gia đình, các cuộc thi, các phong trào thi đua ...);

(iv) Phát triển đội ngũ (cán bộ quản lý, CBGD và phục vụ giảng dạy) (bao gồm cả việc tuyển dụng, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ);

(v) Quản trị Nhà trường (bao gồm việc phát triển các tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các Tổ chuyên môn, Hội cha mẹ học sinh, công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính, cơ sở vật chất, văn thư lưu trữ, truyền thông, xây dựng thương hiệu, xây dựng văn bản quản lý nội bộ, đảm bảo an ninh, an toàn trường học, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, kiến tạo trường học hạnh phúc ...);

(vi) Công tác hợp tác phát triển (bao gồm cả mối quan hệ giữa UMS với trường đại học, với các đơn vị trong ULIS, với Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, với Sở GD&ĐT Hà Nội, với các trường THCS trong quận và thành phố, mối quan hệ giữa Nhà trường và phụ huynh học sinh; công tác đối ngoại; hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế).

Thứ sáu, về một số công việc cần triển khai ngay để chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm thành lập Trường ĐHNN, ĐHQGHN (1955-2025)

Trong khi Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường (BCĐ ULIS 2025) xây dựng kế hoạch tổng thể để công bố tại Hội nghị Tổng kết năm học 2023-2024, Trung tâm CNTT-TT và HL tổ chức xây dựng video clip có sự tham gia của các thầy cô nguyên là lãnh đạo Trường các thời kỳ. Phòng Tổ chức Cán

bộ tìm hiểu, tham mưu, tư vấn về việc đề xuất khen cao nhân kỷ niệm 70 năm thành lập trường năm 2025.

Trân trọng thông báo kết luận của Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại Hội nghị tháng 6/2024 (lần 2) để các đơn vị biết, quán triệt và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy (để b/c);
- Hội đồng trường (để b/c);
- Hiệu trưởng, các PHT (để chỉ đạo t/h);
- Các đơn vị (để t/h);
- Lưu: HCTH, ĐP3.

**TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HCTH**

Nguyễn Đoàn Phượng